



กสม. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานทูตอังกฤษ พัฒนาศักยภาพสถานีตำรวจ
พัฒนาระบบงานตำรวจที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 11.45 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาว ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดย พล.ต.อ. รัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ และ Mr. David Thomas รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. David Lawes ผู้แทน International Police Assistance Service, UK Home Office Ms. Leanne Moorhouse ผู้เชี่ยวชาญด้าน Body Camera จาก Devon&Cornwall Police และ Mr. Seumas Weightman, Custody Sergeant, Northumbria Police ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานีตำรวจเครือข่าย ร่วมกับสถานีตำรวจต้นแบบ โดยมีผู้แทนสถานีตำรวจเครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศราว 30 คน เข้าร่วม ณ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานีตำรวจเครือข่ายร่วมกับสถานีตำรวจต้นแบบครั้งนี้ เป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพ และสถานที่ควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2568 ณ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน และ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้แทนสถานีตำรวจเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์การทำงาน กับสถานีตำรวจต้นแบบเพื่อสามารถนำแนวปฏิบัติที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาสถานีตำรวจของตน ให้สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

พล.ต.อ. รัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ตร. ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในแง่การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ประสิทธิภาพในระบบงานสอบสวน ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นुकคตสูญหาย พ.ศ. 2565 ตร. จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “สถานีตำรวจต้นแบบ” เมื่อปี 2567 โดยมีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเป็นสถานีนำร่อง และ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในงานของตำรวจจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยในปี 2568 นี้ ตร. มีแผนที่จะขยายโครงการสถานีตำรวจต้นแบบในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 เพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนาระบบงานของสถานีตำรวจที่โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักสากล

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวชื่นชม ดร. ที่ได้เริ่มโครงการสถานีตำรวจต้นแบบ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา กสม. กับ ดร. ได้ร่วมกันสำรวจสถานีตำรวจ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อประเมินความพร้อมและการพัฒนาของสถานีตำรวจ จากนั้นได้จัดทำแผนพัฒนาสถานีตำรวจที่ให้ความสำคัญกับมิติสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการทรมานร่วมกัน ซึ่งมุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างสถานที่ การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของตำรวจ และการส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถานีตำรวจต้นแบบในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและป้องกันการทรมาน แผนพัฒนาสถานีตำรวจดังกล่าวได้ส่งมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีตำรวจในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และ ดร. ได้เห็นชอบให้ใช้เป็นกรอบแผนปฏิบัติการ ราชการ ในช่วงปี 2568-2570

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานีตำรวจเครือข่ายในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการดำเนินงานของ กสม. ร่วมกับ ดร. ในปี 2568 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานีตำรวจเครือข่ายโดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานร่วมกัน โดยเชื่อว่าการพัฒนาสถานีตำรวจต้นแบบนี้จะไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของสถานีตำรวจเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง กสม. พร้อมให้การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสถานีตำรวจต้นแบบของ ดร. และหากพบข้อติดขัดประการใด เช่น ด้านงบประมาณ กำลังคน หรือทรัพยากรที่จำเป็น กสม. จะจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงานตำรวจต่อไป

Mr. David Thomas รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระบุว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการสถานีตำรวจต้นแบบ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร โดยเห็นว่าการพัฒนางานตำรวจมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวและประชาชนผู้มาใช้บริการแล้ว ยังเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณะและก่อผลดีด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสหราชอาณาจักรพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในเรื่องดังกล่าวต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19 มีนาคม 2568